

การขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก หรือขบอย

เรื่องนี้เป็นกรขอหรือ กรณีสื่อขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก และเป็นกรระแ่ก้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานจะปฏิเสธกรจัดหข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อได้หรือไม่

เทศบาล ก. ได้ขอหรือว่า นายตรีได้ร้องขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้งกรฆ่าสัตว์ ซึ่งเทศบาล ก. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลข่าวสารตามคำขอของนายตรีมีจำนวนมากและเป็นเอกสารที่จัดทำ มานานเกินหนึ่งปีแล้ว จึงเป็นกรที่ต้องใช้เวลาในการค้นหาเอกสาร ซึ่งมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติว่า “...ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือขบอยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร...” โดยเทศบาล ก. เห็นว่า นายตรีขอข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมากและเหตุผลในการขอก็เพียงเพื่อจะทราบว่เทศบาล ก. ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เทศบาล ก. จึงขอหรือว่าหากจะปฏิเสธกรจัดหข้อมูลข่าวสารให้กับ สื่อผู้นั้นเป็นการขอขบอยกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่

คณะกรรกรการตอบข้อหรือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรกรการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอข้อมูลเป็นจำนวนมากหมายถึง กรขอ ข้อมูลข่าวสารที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นในการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ร้องขอและเป็นกรระอย่างมก แ่ก้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดหข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ส่วนกรณีสื่อขบอยครั้งหมายถึง กรขอข้อมูลข่าวสาร อย่างเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก สำหรับการพิจารณาว่ากรขอข้อมูลข่าวสารใดเป็นการขอมากหรือขบอยครั้งโดยไม่มี เหตุผลอันสมควรหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากพฤติกรรณ์ของผู้ขอประกอบด้วย เช่น ผู้ขอเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กับข้อมูลข่าวสารที่ร้องขอหรือไม่ หรือผู้ร้องขอใช้สิทธิโดยสุจริตหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องทีเทศบาล ก. จะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเทศบาล ก. เห็นว่าข้อมูลข่าวสารตามคำขอนั้นเปิดเผยได้ แต่มีจำนวนมาก ก็อาจเชิญสื่อไปตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก่อน หากผู้ขอต้องการข้อมูลข่าวสารในส่วนใด ก็แจ้งขอให้เทศบาล ก. สำเนาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ โดยเทศบาล ก. สามารถคิดค่าธรรมเนียมกรขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีค่าธรรมเนียมได้ตามประกาศคณะกรรกรการข้อมูลข่าวสารของราชการ

มีข้อสงสัยกรปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรกรการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘

ตอบข้อหรือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ นร ๐๑๐๘/๔๑๑๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖)

นายเฉลิมพล เลียบทวี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรกรการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”